



รายงานการเตือนภัยด้านแรงงาน เดือนตุลาคม 2560



กองเศรษฐกิจการแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สรุปรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน เดือนตุลาคม 2560

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน

- **การจ้างงาน** ลูกจ้างในระบบประกันสังคมเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวน 10,695,748 คน มีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 2.45 (%YoY) และลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (%MoM) ร้อยละ -0.35 (กันยายน 2560 จำนวน 10,733,498 คน) โดยการจ้างงานในระบบประกันสังคมจำแนกตามภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมที่พักรวมและบริการด้านอาหาร อุตสาหกรรมขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขายส่งขายปลีก และการเงินและการประกันภัย

- **การว่างงาน** จากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2560 มีจำนวน 144,590 คน มีอัตราชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ -2.00 (%YoY) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 1,881 คน คิดเป็นร้อยละ -1.28 (กันยายน 2560 จำนวน 146,471 คน)

- **การเลิกจ้าง** อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนตุลาคม 2560 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 21,873 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 คงที่เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 สำหรับประเภทอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคมที่มีการเลิกจ้างสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมที่พักรวมและบริการ อุตสาหกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัย สาเหตุเลิกจ้างเนื่องจากสถานประกอบการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้การบริหารจัดการโดยการหมุนเวียนและฝึกรบพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย รวมถึงมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานมากขึ้น

แนวโน้มการจ้างงานของตลาดแรงงานในภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติ การเฝ้าระวังสถานการณ์จากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน โดยใช้ดัชนีชี้แนวโน้มเศรษฐกิจในรูปแบบดัชนีผสม 13 ตัว มีดัชนีส่งสัญญาณเดือน 2 ตัว ได้แก่ **การใช้กระแสไฟฟ้า** มีอัตราการลดลงโดยปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมในทุกกิจการ อาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกในทุกภูมิภาค ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น และดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวและกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจส่งออก ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง รายได้ในภาคเกษตรกรรมหดตัวทั้งราคาและปริมาณผลผลิต

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงบวก

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดจากปัจจัยบวกดังนี้

1. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว เป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกของไทยที่ขยายตัวต่อเนื่องโดยในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 13.4 จากระยะเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาดส่งออกสำคัญและเกือบทุกหมวดสินค้า

2. การลงทุนรวมในประเทศขยายตัวโดยการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวทั้งหมดเครื่องมือเครื่องจักรและก่อสร้าง ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง สำหรับการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นในช่วง 2 เดือนหลังและในปี 2561 ได้แก่ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่



ด้านการคมนาคมขนส่ง และแนวโน้มการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

3. ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 5.7 ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการขยายตัวใน 3 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ การค้าส่งค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร และขนส่งและคมนาคม ที่ปรับตัวเร่งขึ้นตามจำนวนและรายรับจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

4. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยู่ในระดับที่ดีขึ้น อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.3 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.86 เร่งขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,721.37 จุด เพิ่มขึ้น 11.6% จากสิ้นปี 2559 และปรับเพิ่มขึ้น 2.9% จากสิ้นเดือนก่อนใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มเทคโนโลยี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ที่คาดว่าจะดีขึ้น

5. การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าคงทนและบริการสอดคล้องกับกำลังซื้อครัวเรือน ซึ่งบางส่วนมีกำลังซื้อกลับมาหลังหมดภาระผ่อนรถจากมาตรการรถคันแรก

6. การเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวภาคการผลิตและการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบ

1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปหลังปรากฏการณ์ Brexit และนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบกับไทยใน 2 ประเด็น ได้แก่ ภาคการค้ากระทบสินค้าส่งออกบางรายการไปยังสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และประเด็นที่สองกระทบภาคตลาดการเงินซึ่งส่งผลต่อการแข็งค่าของเงินบาท มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ผู้ประกอบการเกิดความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

2. ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี หลังสหรัฐฯและจีนผลักดันการเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียด หากสถานการณ์บานปลายจนนำไปสู่ภาวะสงครามจะก่อให้เกิดความผันผวนขึ้นในตลาดเงินและตลาดทุนนักลงทุนจะมีแนวโน้มลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่า

3. ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร จากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนตุลาคม 2560 (ตัวเลขเบื้องต้น) ปรับลดลงร้อยละ -2.76 จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรและหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงทำให้ครัวเรือนมีแนวโน้มลดการก่อหนี้ใหม่

แนวโน้มการว่างงาน

แนวโน้มการว่างงานจากระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ซึ่งอาศัยข้อมูลการว่างงานผู้มีงานทำภาคเอกชนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงสถานะปกติ

